



สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่
24 พฤษภาคม 2565



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สถานการณ์ประจำวัน

- สถานการณ์ในประเทศ 24 พ.ค. พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 4,144 ราย ผู้ป่วยสะสม 4,419,737 ราย เสียชีวิต 36 ราย เสียชีวิตสะสม 29,811 ราย รักษาหายเพิ่ม 7,235 ราย รักษาหายสะสม 4,342,047 ราย ยังรักษาอยู่ 47,879 ราย สถานการณ์ทั่วโลก มีผู้ติดเชื้อ 527,991,606 (+432,678) ราย เสียชีวิต 6,301,337 (+908) ราย รักษาหาย 498,251,568 (+727,179) ราย ประเด็นที่น่าสนใจ คือ WHO เตือนโลกเผชิญปัญหาทำลายครั้งใหญ่ “โควิด-ฝีดาษลิง-สงคราม” ช่องกม และคนอายุ 18 - 59 ปี ฉีดวัคซีนเข็ม 4 จีน พบผู้ป่วยสายพันธุ์โอมิครอน BA.4 รายแรก, เมืองเชียงใหม่เริ่มเปิดระบบคมนาคมบางส่วน ก่อนเลิกล็อกดาวน์ 1 มิ.ย., กรุงปักกิ่งขยายเวลา WFH หลังยอดติดเชื้อโควิดยังสูง เมียนมา ฉีดวัคซีนครบโดสเกิน 25 ล้านคนแล้ว

ประเด็นสำคัญ

1. ผลสำรวจพฤติกรรมนักเรียนล้างมือลดลง

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, ไทยรัฐ, สำนักข่าวไทย, thailandplus, nationtv, khaosod, thebangkokinsight, mcot, ch7, thebangkokinsight nationtv.)

- อธิบดีกรมอนามัย เผยผลสำรวจอนามัยโพล พบว่า แนวโน้มพฤติกรรมการป้องกันโรคของกลุ่มเด็กวัยเรียนอายุต่ำกว่า 15 ปีเพิ่มขึ้น ทั้งการสวมหน้ากากที่เพิ่มขึ้นจากเดือนเมษายน เพิ่มขึ้นจาก 92.4% เป็น 96.1% ในเดือน พ.ค. ส่วนการเว้นระยะห่างก็ทำได้ดีจากเดิม 70% เพิ่มเป็น 77.3% ส่วนพฤติกรรมล้างมือพลลดลงจาก 84% เหลือ 82%

2. ภาวะ Long COVID

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน.)

- กรมการแพทย์ เผย อาการ Long COVID ที่พบได้บ่อย 10 อันดับแรก คือ อ่อนเพลีย, หายใจลำบาก หอบเหนื่อย, ไอ, นอนไม่หลับ, ปวดศีรษะ, ผมรั่ว, เวียนศีรษะ, วิตกกังวล เครียด, ความจำสั้น และ เจ็บหน้าอก โดยอาการอ่อนเพลียอาจเกิดร่วมกับอาการหลายอย่าง เช่น มีปัญหาด้านความจำและสมาธิ, ปวดศีรษะ, มีอาการเจ็บขณะกลืน, นอนไม่หลับ, ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ หากมีอาการอ่อนเพลียร่วมกับอาการข้างต้นนานเกิน 7 วัน ควรพบแพทย์ และควรเพิ่มกิจกรรมประจำวันทีละน้อยไม่ถึงจุดอ่อนเพลีย, มีช่วงเวลาพักสม่ำเสมอ หากมีอาการอ่อนเพลียหรือล้าให้หยุดพัก

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยโพสต์, ฐานเศรษฐกิจ, nationtv)

- รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ผู้ที่เคยติดเชื้อโควิด 19 เกิดภาวะ Long COVID หลากหลายอาการ หลากหลายอวัยวะสูงกว่าคนที่ไม่เคยติดเชื้อนานถึง 30-180 วัน ดังนั้น จึงควรใช้ชีวิตอย่างระมัดระวัง ป้องกันตัวเองอยู่เสมอ โดยเฉพาะการใส่หน้ากาก

3. ผู้เสียชีวิตจากโควิดกว่า 90% เป็นผู้สูบบุหรี่

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ กท.ธุรกิจ

- ศบค. รายงานว่า ผู้เสียชีวิตจากโควิด 19 กว่า 90% เป็นผู้สูบบุหรี่ ส่วนกลุ่มโรคเรื้อรัง 7% ขณะที่ผลการฉีดวัคซีนในกลุ่มเป้าหมายหลักพบว่า ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป เป้าหมาย 12,704,543 ราย ฉีดเข็ม 1 สะสมได้ 84.3% แต่ฉีดเข็ม 3 สะสมได้เพียง 43.5% ส่วนกลุ่มอายุ 5-11 ปี เป้าหมาย 5,150,082 ราย เข็ม 1 สะสมได้ 57.1% เข็ม 2 สะสมได้ 27.7%

4. ข่าวปลอม ฉีดวัคซีน AZ เสี่ยงเป็นโรคฝีดาษลิง

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ประชาชาติ, กท.ธุรกิจ, สปริงนิวส์, ฐานเศรษฐกิจ, js100, hfocus, thailandplus, amarintv, nationtv ศูนย์ข่าวแชนนัล, mcot, hfocus)

- กรมควบคุมโรค ยืนยัน ประเด็นผู้ฉีดวัคซีนแอสตรา มีความเสี่ยงเป็นโรคฝีดาษลิง เป็นข้อมูลเท็จ การฉีดวัคซีนโควิด 19 ไม่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคฝีดาษลิงแต่อย่างใด ไวรัสฝีดาษลิงติดได้จากการสัมผัสโดยตรงกับเลือด สารคัดหลั่ง หรือตุ่มหนองของสัตว์ที่ติดเชื้อ การประกอบอาหารจากเนื้อสัตว์ป่าที่ปรุงสุกไม่เพียงพอ การแพร่เชื้อจากคนสู่คนแม้มีโอกาสน้อย แต่อาจเกิดขึ้นได้จากการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วย หรืออุปกรณ์ที่มีการปนเปื้อนเชื้อ แต่ผู้ป่วยส่วนใหญ่จะหายจากโรคเองได้ ปัจจุบันยังไม่มีการรักษาโรคฝีดาษลิงที่เฉพาะเจาะจง แต่สามารถควบคุมการระบาดได้ด้วยการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้ทรพิษ ป้องกันได้ 85%

5. แนววิธีดูแลเด็กปฐมวัยใน รร. ที่ไม่ได้รับวัคซีน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (nationtv.)

- ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย แนะนำแนวทางดูแลเด็กปฐมวัยใน รร. ที่ไม่ได้รับวัคซีน ดังนี้ 1) มีนโยบาย แนวทางปฏิบัติ การรายงานโรค ระบบส่งต่อสู่การรักษาและกำหนดให้มีผู้รับผิดชอบการจัดการโควิดที่ชัดเจน 2) มีระบบการจัดการตามมาตรการ DMHT 3) หลีกเลี่ยงการรับส่งเด็กจากบ้านแบบรวมกลุ่ม 4) หากพบผู้ติดเชื้อตั้งแต่ 2 รายขึ้นไป พิจารณา

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ปิดห้องหรือสถานที่นาน 1-3 วัน ส่วนแนวปฏิบัติของบุคลากร ผู้ปกครองและเด็กต้องปฏิบัติตามมาตรการส่วนบุคคล DMHT ส่วนการประเมินความเสี่ยงของการติดเชื้อ แนะนำให้ตรวจ ATK</p> <p>มาตรการอื่นๆ</p> <p>สื่อนำเสนอ : นสพ.(เดลินิวส์) เว็บไซต์(เดลินิวส์)</p> <p>-นายตฤชา พิขยพันธ์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) กล่าวระหว่างการแถลงภาวะสังคมประจำไตรมาสแรกปี 65 ว่า ในช่วงโควิด-19 ที่ผ่านมาทำให้มีการปิดการเรียนการสอนเป็นระยะเวลาอันยาวนาน แม้จะมีเรียนออนไลน์ แต่ได้ส่งผลให้เด็กสูญเสียการเรียนรู้อย่างรุนแรง จากข้อมูลของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) พบปัญหาการเรียนรู้นักเรียนถดถอย โดยนักเรียนประถมศึกษาตอนต้น ป.1-3 เป็นระดับที่มีปัญหาภาวะถดถอยมากที่สุด 60.5% พบว่า เด็กชั้นอนุบาล 3 ที่โรงเรียนถูกปิดในช่วงเดือน ม.ค. เป็นเวลา 1 เดือน มีคะแนนความพร้อมเลื่อนระดับชั้นต่ำกว่านักเรียนกลุ่มที่สามารถไปเรียนได้ตามปกติ นอกจากนี้ธนาคารโลกได้ระบุการปิดเรียนกว่า 3-9 เดือน อาจทำให้เด็กหนึ่งคนสูญเสียความสามารถในการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจถึง 6,472-25,680 ดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็นความสูญเสียทั่วโลก 10-17 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ 560 ล้านล้านบาท</p>	
ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ	
<p>โรคฝีดาษลิง</p> <p>สื่อนำเสนอ : นสพ.(มติชน ไทยรัฐ ข่าวสด เดลินิวส์ ไทยโพสต์ ผู้จัดการ กรุงเทพธุรกิจ) เว็บไซต์(ข่าวสด มติชน ผู้จัดการ แนวนหน้า เดลินิวส์ ไทยโพสต์ กรุงเทพธุรกิจ ch3 77kaoded mcot)</p> <p>- นพ.จักรรัฐ พิทยาวงศ์อานนท์ ผอ.กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค เปิดเผยว่า กรมควบคุมโรคได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข (EOC) กรณีโรคฝีดาษลิง เพื่อเฝ้าระวัง คัดกรองผู้เดินทางจากประเทศที่มีการระบาด ซึ่งจะทำให้ช่วยให้ตรวจจับกลุ่มเสี่ยงได้รวดเร็วขึ้น และป้องกันการแพร่ระบาดในประเทศ หลังพบการแพร่ระบาดในหลายประเทศ และสามารถติดต่อจากคนสู่คน อีกทั้งโรคนี้อาจไม่มียาเฉพาะรักษา ต้องรักษาประคับประคอง แม้ว่าไทยยังไม่มีผู้ติดเชื้อนี้ และก็ไม่เคยเจอโรคนี้อีกก่อน สำหรับการเฝ้าระวังโรค จะมีมาตรการ คือ 1.คนที่เดินทางเข้าประเทศ หากมาจากประเทศที่มีความเสี่ยงสูง คือ แอฟริกา เช่น ไนจีเรีย และคองโก และจากในยุโรปที่มีการแพร่ระบาดแล้ว เช่น อังกฤษ สเปน โปรตุเกส จะคัดกรองเป็นพิเศษ หากมีไข้ มีตุ่ม ก็จะรายงานเข้าระบบและให้พบแพทย์ทันที 2.เฝ้าระวังที่สถานพยาบาล หากพบผู้ป่วยที่เข้าข่ายสงสัย คือ มีอาการเข้าได้กับโรค และมีประวัติเดินทางจากประเทศเสี่ยง ให้สถานพยาบาลเก็บตัวอย่างเพื่อส่งตรวจหาเชื้อ ซึ่งไทยสามารถตรวจเชื้อนี้ได้ และรายงานเข้าระบบการเฝ้าระวัง ทั้งนี้ หากถามว่าทำไมโรคนี้อาจแพร่ระบาดในยุโรป เพราะมีคนไปนำโรคออกมา ไปติดเชื้อมาจากประเทศในแอฟริกา และบินนำเชื้อกลับมาในยุโรป จึงมีการติดเชื้อกัน ตอนนี้ทั่วโลกยังไม่มีวัคซีนฝีดาษ ในประเทศไทยก็ไม่มี กำลังมีการประสานงานหาวัคซีนอยู่ว่ามีประเทศใดเก็บไว้บ้าง หรือถ้าจะผลิตเพิ่มก็ต้องควรมีบริษัทใดจะผลิตเพิ่มได้บ้าง ทั้งนี้ คนไทยที่เกิดก่อนปี 2523 จะได้รับการปลูกฝีป้องกันฝีดาษทุกคน แต่ที่เกิดหลังจากปี 2523 จะไม่ได้รับวัคซีนนี้เพราะโรคฝีดาษถูกกวาดล้างไปหมดแล้ว</p> <p>- นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า การติดเชื้อโรคฝีดาษลิงในคนสู่คน เกิดจากการสัมผัส แลกเปลี่ยนสารคัดหลั่ง ละอองฝอย น้ำลาย และเลือด กรณีที่มีแผล ทำให้ติดเชื้อได้ ดังนั้น ความคิดว่าส่วนใหญ่จะติดเชื้อในกลุ่มคนรักร่วมเพศ จึงไม่ถูกต้อง เพราะสามารถติดได้ในทุกคน เพราะเป็นการติดเชื้อในลักษณะใกล้ชิดกันมาก แต่การติดเชื้อไม่ได้ง่ายเหมือนกับโควิด-19 และมีความน่ากังวลน้อยกว่าโรคฝีดาษคน ทั้งนี้ กรมวิทยาศาสตร์ฯได้ตั้ง ห้องปฏิบัติการเพื่อตรวจหาเชื้อโรคฝีดาษลิงในผู้ที่สงสัยว่าจะติดเชื้อแล้ว หากผู้ที่มีผื่นตุ่มหนองตามร่างกาย สถานพยาบาลสามารถเก็บตัวอย่างเชื้อบริเวณ แผล ส่งตรวจ RT-PCR ได้ที่แล็บ ซึ่งมีน้ำยาตรวจเฉพาะ</p> <p>สื่อนำเสนอ : นสพ.(สยามรัฐ)</p> <p>- กรมการแพทย์ โดยสถาบันโรคผิวหนัง เตือนฝีดาษลิงเป็นโรคติดต่อจากสัตว์ที่พบไม่บ่อย แต่อันตรายถึงชีวิตที่เกิดจากเชื้อไวรัส Othopoxvirus ธรรมชาติของเชื้อไวรัสก่อโรคชนิดนี้ มีรังโรคอยู่ในสัตว์ตระกูลฟันแทะ และติดต่อไปยังสัตว์อื่น ในตระกูลลิงไม่มีทาง กระจาย และสัตว์ฟันแทะอื่น เช่น กระรอกดิน พร้อมทั้งบอกวิธีการป้องกันและการรักษาที่ถูกต้อง</p> <p>สื่อนำเสนอ : นสพ.(มติชน ข่าวสด ผู้จัดการ) เว็บไซต์(มติชน ข่าวสด ผู้จัดการ)</p> <p>-ศ.นพ.ยง ภูวรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะด้านไวรัสวิทยา เปิดเผยว่า โรคนี้วินิจฉัยครั้งแรกพบในลิง จึงเรียกว่าฝีดาษลิง (Monkeypox) ผู้ป่วยส่วนใหญ่เกือบทั้งหมดไม่ได้ติดจากลิง เคยมีหลักฐานการติดต่อจากสัตว์ตระกูลฟันแทะ จำพวกหนู กระรอก เช่นหนูแกมเบียที่นำเข้าไปอเมริกา และมีการติดต่อไปสู่หนูแพร่ต็อก และคนติดมาอีกทีหนึ่ง ลักษณะของฝีดาษหรือไข้ทรพิษ ตุ่มหนองจะเริ่มจากรอยแดงแล้วเป็นน้ำใสและเปลี่ยนเป็นน้ำขุ่นข้น สีขาวเหลือง ตรงกลางจะมีรอยบุ๋ม ซึ่งต่างกับโรคสุกใส สำหรับผู้สัมผัสโรคจะต้องกักตัวดูอาการ 21 วันตามระยะพักตัวที่มากที่สุด อย่างไรก็ตาม บริเวณที่ขึ้นตุ่มของสุกใสจะขึ้นบริเวณลำตัวมากกว่า ส่วนของฝีดาษจะขึ้นมากที่แขนขาแล้วค่อยไปลำตัว ลักษณะของตุ่มฝีดาษจะบุ๋มตรงกลางที่เรียกว่า umbilicated vesicle ส่วนของสุกใสจะเป็นตุ่มน้ำใสหลายระยะ เป็นที่น่าสังเกตว่า ฝีดาษลิงที่พบอยู่ขณะนี้ พบในเพศชายเกือบทั้งหมด</p>	

ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

ลื่อนำเสนอ : นสพ.(ข่าวสด) เว็บไซต์(ข่าวสด)

-ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ กล่าวว่า ฝีดาษลิงยังไม่พบในไทย แต่ทั่วโลกกำลังจับตามอง รวมถึงไทยด้วย ถือเป็นไวรัสที่ต้องจับตาเป็นพิเศษ เพราะการระบาดในช่วงนี้แตกต่างจากเมื่อปี 2561-62 ซึ่งคนที่มาจากประเทศต้นตอในแอฟริกาและไปประเทศ อื่นๆ เช่น อังกฤษ พบว่ามีการติดเชื้อเป็นกระจุก จากนั้นโรคก็สงบลง แต่ครั้งนี้แตกต่างจากเดิม เพราะมีการแพร่เร็วขึ้นไป 15 ประเทศใน 3 ทวีปแล้ว ยังมีการเปิดประเทศยังต้องระวัง อีกประการคือ คนที่ติดเชื้อรายแรกๆ ของประเทศ มีประวัติชัดเจนว่า มาจากประเทศต้นตอ แต่ผู้ป่วยหลังจากนั้น กลับกลายเป็นว่า หาประวัติสัมผัสโรคไม่ได้ ดังนั้น ต้องมีมาตรการรัดกุม โดยในส่วนของสนามบินเดิมจะตั้งเครื่องวัดอุณหภูมิ ก่อนเข้ามาช่วยคัดกรองได้ รวมทั้งการสวมหน้ากากอนามัย ยังจำเป็นมาก ป้องกันโรคทางเดินหายใจอื่นๆ ฝีดาษลิงก็ยิ่งช่วยได้

ลื่อนำเสนอ : นสพ.(สยามกีฬา) เว็บไซต์(สปริงนิวส์ ch7 amarintv.tnnthailand)

-ศูนย์จีโนมทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ถอดรหัสพันธุกรรม "ฝีดาษลิง" พบเคยมีการระบาดในยุโรปช่วง 2561-2562 และพบที่สิงคโปร์ ขณะนี้มีวัคซีนและยาต้านใช้ป้องกันและรักษาได้ พร้อมเร่งพัฒนาชุดตรวจ คัดอีก 2 สัปดาห์แล้วเสร็จ

ลื่อนำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ ข่าวสด) เว็บไซต์(ไทยรัฐ ข่าวสด)

-นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการ ททท. ได้จัดประชุมเรื่องการเปิดรับนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าประเทศไทยแบบเต็มรูปแบบ เพื่อทำความเข้าใจกับผู้ประกอบการในการเตรียมความพร้อมร่วมกัน ซึ่งจากการระบาดของเชื้อฝีดาษลิงในยุโรป ตามที่เริ่มมีการประกาศให้กักตัว 21 วันในบางประเทศ เช่น เบลเยียม จะต้องติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะมาตรการจาก สธ. แต่ยังไม่อยากให้ตื่นตระหนกจนเกินไป เพราะการติดเชื้อไม่ได้ติดง่าย ต้องเป็นการสัมผัสใกล้ชิด และยังไม่มีการระบาดในประเทศไทย

ลื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (ข่าวสด ฐานเศรษฐกิจ สำนักข่าวไทย ศูนย์ข่าวแปซิฟิก จส.100 thailandplus)

-กรมอุทยานแห่งชาติฯ เพิ่มความเข้มงวดการตรวจสุขภาพสัตว์ที่ด่านตรวจสัตว์ป่าทุกแห่งเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคฝีดาษลิง พร้อมประสานกรมปศุสัตว์เพิ่มการตรวจโรคฝีดาษลิง ประสานผู้ประกอบการให้ชะลอการนำเข้าสัตว์ป่าที่จะนำเข้ามาจากประเทศในกลุ่มแอฟริกาเพื่อรอรับฟังมาตรการเพิ่มเติม ย้ำเจ้าหน้าที่ประจำด่านตรวจสัตว์ป่าเพิ่มความระมัดระวังตนเองระหว่างปฏิบัติงาน

ลื่อนำเสนอ : นสพ.(ข่าวสด) เว็บไซต์(ข่าวสด)

- ที่ชุมชนซอยม้าขาว ต.พิมาน อ.เมือง จ.สตูล ที่มีลิงแสมนับร้อยตัวอาศัยอยู่บนเขา เริ่มมีความวิตกกังวลโรคฝีดาษลิงกัน โดย น.ส.พจนีย์ อิตกี ประธานชุมชนม้าขาว กล่าวว่า ปีที่ผ่านมาพบว่าทั้งเด็กและผู้ใหญ่ถูกลิงกัดไม่น้อยกว่า 10 คน นับวันพบว่าประชากรลิงจะยิ่งเพิ่มมากขึ้น ยิ่งพบว่ามีข่าวโรคฝีดาษลิง ก็มีความกังวล จึงวอนให้หน่วยงานเกี่ยวข้องเร่งเตือนให้ความรู้ด้วย

ด้านกลุ่มงานควบคุมโรค สสจ.สตูล ได้แนะนำประชาชน ไม่ให้ไปสัมผัสใกล้ชิดกับลิงป่า ไม่ดักจับลิง และได้ประสานงานไปยังพื้นที่ด่านพรมแดนวังประจัน อ.ควนโดน และเจ้าหน้าที่ สสอ. ให้คอยตรวจตราเข้มกลุ่มนักท่องเที่ยว ที่ทำหนังสือขอผ่านด่านชายแดน หากเป็นผู้เดินทางจากกลุ่มประเทศเสี่ยงเฝ้าระวัง เน้นย้ำมาตรการเข้มป้องกันโรคฝีดาษลิง และรายงานทางจังหวัด สตูลเป็นการด่วน ส่วนปัญหาลิงที่สร้างความรำคาญและก่อกวนชาวบ้านนั้น ทางเทศบาลอยู่ระหว่างการประสานกับปศุสัตว์ในการที่จะฉีดวัคซีนในลิงแล้ว

ลื่อนำเสนอ : นสพ.(ผู้จัดการ สยามรัฐ) เว็บไซต์ (ผู้จัดการ สยามรัฐ)

-องค์การอนามัยโลก (WHO) ระบุว่า ขณะนี้ยืนยันพบผู้ติดเชื้อฝีดาษลิงแล้ว 15 ประเทศ ได้แก่ ออสเตรเลีย เบลเยียม แคนาดา ฝรั่งเศส เยอรมนี อิตาลี เนเธอร์แลนด์ โปรตุเกส สเปน สวีเดน สหราชอาณาจักร สหรัฐฯ อิสราเอล สวิตเซอร์แลนด์ และออสเตรีย ด้าน นพ.เดวิด เฮย์แมนน์ ประธานคณะที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์และวิชาการว่าด้วยโรคติดต่อ กล่าวว่า กำลังจัดทำคำแนะนำเพิ่มเติมสำหรับประเทศต่างๆ เกี่ยวกับการควบคุมการระบาดของโรคฝีดาษลิง ท่ามกลางความกังวลว่าจำนวนผู้ติดเชื้ออาจเพิ่มสูงขึ้นในช่วงฤดูร้อน.

ลื่อนำเสนอ : นสพ.(มติชน ไทยรัฐ ผู้จัดการ) เว็บไซต์ (มติชน ไทยรัฐ ผู้จัดการ เดลินิวส์ คมชัดลึก แนวหน้า กรมประชาสัมพันธ์ ข่าวหุ้น ch3plus)

- องค์การอนามัยโลกออกมายืนยันว่า โรคฝีดาษลิงซึ่งปกติจะพบในทวีปแอฟริกา แต่มีการแพร่ระบาดในหลายประเทศทั่วโลกอยู่ในขณะนี้ เป็นโรคที่สามารถควบคุมได้ แม้จำนวนผู้ติดเชื้อมีแนวโน้มจะเพิ่มสูงขึ้น แต่ผู้เชี่ยวชาญยืนยันว่า ความเสี่ยงโดยรวมถือว่าอยู่ในระดับที่ต่ำมาก ด้านเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอังกฤษออกประกาศ เรื่องคำแนะนำฉบับใหม่ให้กลุ่มเสี่ยงกักตนเองเฝ้าระวังอยู่ในบ้าน 3 สัปดาห์ ส่วนการระดมฉีดวัคซีนใช้ทรัพย์สิน หรือวัคซีนโรคฝีดาษครั้งใหญ่อีกครั้ง เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากโรคฝีดาษลิง WHO มองว่า ยังไม่มีความจำเป็น

ลื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (แนวหน้า)

-นพ.สก็อตต์ ก๊อตต์ลีบ อดีตประธาน FDA กล่าวว่า จำนวนผู้ติดเชื้อฝีดาษลิงที่เพิ่มขึ้นในสหรัฐฯและยุโรป บ่งชี้ว่า ไวรัสดังกล่าวแพร่กระจายไปชุมชนต่างๆ เป็นวงกว้างแล้ว แม้อาจไม่รุนแรงเท่ากับโควิด-19 เพราะแพร่เชื้อยาก แต่ไม่สามารถเพิกเฉยได้ สำหรับอาการที่สังเกตได้คือ คล้ายไข้หวัดใหญ่ ต่อมน้ำเหลืองโต ผื่นขึ้นตามร่างกายและใบหน้า แพร่กระจายผ่านการสัมผัส

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>กับแผลผู้ติดเชื้อและมีระยะพักตัวนาน 21 วัน หมายความว่าหลายคนอาจกำลังมีไวรัสพักตัวอยู่ เนื่องจากผู้ติดเชื้อมักไม่ได้รับการวินิจฉัยหรือวินิจฉัยผิดพลาด</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ข่าวสด) เว็บไซต์(ข่าวสด)</p> <p>- สำนักงานความมั่นคงด้านสุขภาพแห่งอังกฤษ แถลงพบผู้ป่วยโรคฝีดาษลิงที่ได้รับเชื้อภายในประเทศเป็นกรณีแรก โดยกลุ่มผู้ป่วยไม่มีการติดต่อกับบุคคลจากแอฟริกาตะวันตก ทั้งนี้ ยอดสะสมผู้ป่วยฝีดาษลิงที่ยืนยันในอังกฤษแล้ว 20 คน ขณะที่ทั่วโลกติดเชื้อ 108 คนใน 16 ประเทศ โดยสเปนยืนยัน ผู้ติดเชื้อสูงสุดถึง 40 คน ต้องสงสัยว่าอาจติดเชื้อและอยู่ระหว่างดูอาการอีก 53 คน วันเดียวกัน เบลเยียมแถลงบังคับใช้มาตรการแยกกักตัวผู้ติดเชื้อโรคฝีดาษลิงเป็นเวลา 21 วัน หลังพบผู้ป่วยเพิ่มเป็นอย่างน้อย 4 คน ถือเป็นประเทศแรกในโลกที่ใช้มาตรการแยกกักตัวผู้ป่วยโรคฝีดาษลิง</p>	
<p>บทความ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.กรุงเทพธุรกิจ บทบรรณาธิการ</p> <p>-แม้ว่าขณะนี้ประเทศไทยยังไม่มีรายงานผู้ป่วยโรคฝีดาษลิง และประเทศไทยก็ไม่เคยเจอโรคนี้มาก่อน แต่ก็ต้องติดตามสถานการณ์ แนวโน้ม พร้อมทั้งคาดการณ์สถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อจัดทำแผนทั้งในระยะยาว ระยะกลาง ในการปรับปรุงกลยุทธ์ และมาตรการให้เหมาะสม การรับรู้ข้อมูลข้อเท็จจริง จะทำให้สามารถเข้าใจและรับมือโรคฝีดาษลิง ได้อย่างไม่ตื่นกลัว</p>	-
<p>ปลัด สธ. มอบนโยบายผู้บริหารหน่วยบริการทุกระดับ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (thailandplus)</p> <p>- นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด สธ. พร้อมคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ รพ.บ้านนาเดิม จ.สุราษฎร์ธานี มอบนโยบายให้ผู้บริหารส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ ดูแลค่าตอบแทนและสวัสดิการต่าง ๆ ให้บุคลากรมีความสุขและความปลอดภัยในการทำงาน พร้อมพัฒนาการบริการเพื่อประชาชน</p>	
<p>นพ.สุวรรณชัยรับรางวัล ‘กระแส ชนช่วงค์’</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์) เว็บไซต์ (เดลินิวส์, thailandplus)</p> <p>- นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย เข้ารับรางวัล “กระแส ชนช่วงค์” ปี 2565 ซึ่งเป็นรางวัลที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อเชิดชูเกียรติ และสร้างขวัญกำลังใจให้แก่บุคลากรทางด้านสาธารณสุขและสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานด้วยความมุ่งมั่น มีคุณธรรม เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง สร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม</p>	
<p>ผลตรวจอาหาร น้ำ และเครื่องดื่มจากอาศรมฤๅษีพระบิดา</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์, ไทยโพสต์, ผู้จัดการรายวัน 360 องศา) เว็บไซต์ (คมชัดลึก, โพสต์ทูเดย์, สยามรัฐ, เดลินิวส์, เนชั่น, มติชน, ไทยรัฐ, สำนักข่าวไทย, ไทยโพสต์, ผจก., แนวหน้า, ทีวี่ทุกช่อง, สำนักข่าวไอเอ็นเอ็น, hfocus, isranews, thailandplus, nationtv, khaosod, thebangkokinsight, mcot, ch7)</p> <p>- นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดเผยผลการตรวจตัวอย่างอาหาร น้ำ และเครื่องดื่ม จากอาศรมฤๅษีพระบิดา ที่ตรวจโดยศูนย์วิทยาศาสตร์ 9 นครราชสีมา ผลการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างเครื่องดื่มผลไม้รวม และน้ำส้ม 25% จำนวน 2 ตัวอย่าง ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศ สธ. ส่วนผลการตรวจตัวอย่างน้ำจากถังสแตนเลส และถังน้ำต่างๆ ในพื้นที่อาศรม จำนวน 3 ตัวอย่าง ตรวจพบเชื้ออีโคไล และโคลิฟอร์มเกินมาตรฐานตามประกาศ สธ. โดยเชื้ออีโคไล และโคลิฟอร์มเป็นเชื้อแบคทีเรียที่เป็นดัชนีบ่งชี้การปนเปื้อนอุจจาระ สำหรับผลการตรวจสอบคุณภาพข้าวเกรียบปลาทุ กั่วลันเตาคลุกเกลือปลาหมึกแห้ง จำนวน 3 ตัวอย่าง ตรวจพบเชื้อราเกินมาตรฐานกำหนด ส่วนตัวอย่างปลาร้าบองแมงดา ปลาร้า ชาสมุนไพร และน้ำ อีกจำนวน 28 ตัวอย่าง อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจวิเคราะห์</p>	
<p>โรคไข้เลือดออก</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (thailandplus, bluechipthai, thansettakij, tnn)</p> <p>- กรมควบคุมโรค เตือนประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเด็กวัยเรียน ในช่วงนี้มีฝนตกในหลายพื้นที่ ทำให้เกิดน้ำขังตามภาชนะต่างๆ เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย เสี่ยงป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกได้ แนะนำให้ช่วยกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในบริเวณบ้านและโรงเรียนทุกแห่ง โดยใช้มาตรการ 3 เก็บป้องกัน 3 โรค รวมถึงการป้องกันตนเองจากการถูกยุงกัด</p>	-
<p>ทดสอบคุณภาพเครื่องเอกซเรย์ทางการแพทย์</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (thaimlnews, thailandplus)</p> <p>- นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เผยผลทดสอบคุณภาพเครื่องเอกซเรย์ทางการแพทย์ และห้องเอกซเรย์วินิจฉัยทางการแพทย์ ในโรงพยาบาลภาครัฐและเอกชนพื้นที่เขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์ พบได้มาตรฐาน 100% พร้อมย้ำว่าเครื่องเอกซเรย์ควรต้องได้รับการตรวจสอบคุณภาพเป็นประจำทุกปี หรือภายหลังจากการเปลี่ยนอุปกรณ์หรือซ่อมแซม เนื่องจากรายการทดสอบตามข้อกำหนดมีผลต่อคุณภาพของภาพถ่ายทางรังสีที่แพทย์ใช้เพื่อการวินิจฉัย อาจจะมีผลทำให้การวินิจฉัยไม่ถูกต้อง ทำให้ต้องฉายรังสีซ้ำ ส่งผลให้ผู้ป่วยได้รับปริมาณรังสีโดยไม่จำเป็น มีความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายต่อสุขภาพได้</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>สปสช.ปรับจ่ายค่ารักษาพยาบาล.ย่านโยธียี่</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์) เว็บไซต์ (bangkokbiznews, prachatai, hfocus)</p> <p>- นพ.การุณย์ คุณศิริวานนท์ ที่ปรึกษา สปสช. เผย สปสช. นำร่องปรับวิธีจ่ายเงินชดเชยค่าบริการสำหรับหน่วยบริการใน "ย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธียี่" จากเดิมที่จ่ายด้วยระบบกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (DRG) เปลี่ยนเป็นจ่ายให้ รพ. ที่ทำการผ่าตัดแบบ Fee Schedule ตามการวินิจฉัยและการผ่าตัด รอรับการแบ่งปันการใช้ทรัพยากรของโรงพยาบาล เตรียมขยายรูปแบบไป รพ. พื้นที่อื่น หากทำแล้วได้ผลดี</p>	
<p>ข่าวบิดเบือน + ข่าวปลอม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (แนวหน้า, thebangkokinsight)</p> <p>- นพ.สกานต์ บุนนาค ผอ.สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เตือนข่าวรากลามสามสิบสองเหล้ากับน้ำผึ้ง ช่วยรักษามะเร็งเต้านม เป็นข่าวปลอม ซึ่งรากลามสามสิบเป็นพืชในวงศ์เดียวกับหน่อไม้ฝรั่ง ถูกนำมาใช้ประโยชน์ด้านบำรุงผิวพรรณ แก้ประจำเดือนมาไม่ปกติ บรรเทาอาการปวดประจำเดือน หรือใช้ทดแทนฮอร์โมนในสตรีวัยทอง ปัจจุบันยังไม่มีหลักฐานยืนยันว่าสามารถรักษามะเร็งเต้านมได้</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผจก., thailandplus)</p> <p>- กรมการแพทย์ ชี้แจงกรณีมีการแชร์ประเด็นนั่งหลังค่อมบ่อย ๆ เสี่ยงหลังค่อมถาวร เป็นข้อมูลบิดเบือน การนั่งหลังค่อมบ่อย ๆ ไม่ทำให้เกิดหลังค่อมถาวร แต่อาจทำให้อาการปวดล้ากล้ามเนื้อและส่งผลให้เกิดอาการปวดคอและปวดหลังตามมาได้ ซึ่งโรคหลังค่อมถาวร พบได้หลายสาเหตุในเด็ก อาจเกิดจากโรคพันธุกรรม หรือในผู้สูงอายุที่ภาวะโรคกระดูกพรุนที่มีการทรุดตัวของกระดูกสันหลัง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผจก., thailandplus)</p> <p>- รพ.ราชวิถี กรมการแพทย์ ชี้แจงประเด็นหากนอนตะแคงเล่นมือถือ จะทำให้สายตาเอียง ว่า เป็นข้อมูลเท็จ โดยสายตาเอียงเกิดจากค่ากำลังการหักเหของลูกตาในแต่ละแนวไม่เท่ากัน สาเหตุหลักเกิดจากค่าความโค้งของกระจกตา อาการ คือ เห็นภาพไม่ชัด เกิดเงาซ้อน ทั้งนี้ การนอนตะแคงเล่นโทรศัพท์มือถือหรืออ่านหนังสือมีผลเสีย คือ เมื่ออยู่ในท่าทางลักษณะนี้นาน ๆ จะเกิดการเกร็งกล้ามเนื้อคอ หลัง แขน ส่งผลให้เกิดการอักเสบของกระดูกคอ เส้นเอ็น กล้ามเนื้อ</p>	